

KẾ HOẠCH

Giới thiệu sách tháng 4/2024

I. Thời gian giới thiệu:

- 15/4 – 19/4/2024

II. Người giới thiệu:

NVTV Nguyễn Thị Quế

III. Đối tượng nghe - xem:

Học sinh và giáo viên toàn trường.

IV. Hình thức giới thiệu:

- Giới thiệu trước học sinh trong tiết thư viện.
- Đăng bài viết trên cổng thông tin của trường.

V. Thông tin thư mục: Mênh mông biển Việt – T1/ Nguyễn Như Mai, Nguyễn Huy Thắng, Nguyễn Quốc Tín.- H.: Kim Đồng, 2015.- 215 tr.: tranh vẽ; 21 cm.- (Thiên nhiên đất nước)

VI. Mục đích giới thiệu: Giới thiệu tới các con học sinh một cuốn sách các vùng biển của đất nước, từ đó giáo dục tình yêu biển đảo tới các con học sinh.

VII. Nội dung:

1. **Chủ điểm:** Hòa bình và hữu nghị

2. **Cuốn sách:** Mênh mông biển Việt

3. **Bài giới thiệu:**

Cuốn sách “Mênh mông biển Việt” nằm trong bộ sách Thiên nhiên đất nước nhằm đem lại những kiến thức bổ trợ giúp tăng cường vốn hiểu biết về địa lý và nhằm khơi gợi tình yêu của mỗi người chúng ta đối với non sông, đất



nước mình, bắt đầu từ ý thức tìm hiểu về sông, núi, quê hương, vùng biển, rừng Tổ quốc.

Cuốn sách đưa bạn đọc đến thăm Tổ quốc Việt Nam trên biển: Sự hình thành, những trang sử viết trên biển, những gia tài trong lòng biển, gìn giữ biển đảo quê hương...

Tổ quốc không chỉ là khái niệm chung chung, mơ hồ, mà chính là sông, là núi, là mảnh đất tổ tiên chúng ta đã tạo dựng nên, đã dùng sức lao động để tô điểm và dùng máu xương bảo vệ.

Càng hiểu biết về thiên nhiên đất nước ta càng thêm yêu, thêm tự hào về Tổ quốc. Để có sự hiểu biết về non nước mình, chúng ta phải học trong nhà trường, đọc trong sách báo và trải nghiệm thực tế. Đồng thời, lại phải có ý thức thường xuyên bồi bổ các kiến thức về địa lý, về thiên nhiên rất cần cho mỗi con người trong cuộc sống và cả trong công việc sau này.

Các con cần biết về cương vực, lãnh thổ đất nước khi muốn đi vào nghiệp văn chương, sử học, ngoại giao. Con cần thông thuộc địa hình, địa mạo khi làm quy hoạch kiến trúc. Con cần nắm rõ về sông, núi, rừng, biển của Tổ quốc nếu bạn làm nông nghiệp, khai thác tài nguyên, thương mại... Khỏi phải nói, trong cuộc sống hằng ngày, những kiến thức ấy giúp ích thế nào khi các con đi du lịch, khám phá; sự hiểu biết sẽ làm cho bạn có ấn tượng sâu sắc hơn và thu lượm được nhiều kiến thức hơn sau mỗi chuyến đi....

Quyển sách “Mênh mông biển Việt” giống như một cuốn phim về địa lý và lịch sử hình thành của thiên nhiên nước ta. Quyển sách không chỉ đem lại hiểu biết về những đặc điểm về tự nhiên, sinh thái, kinh tế của biển Việt Nam mà còn gợi ở chúng ta tình yêu với phần lãnh hải linh thiêng của Tổ quốc.

Hãy tìm đọc cuốn sách này tại thư viện nhà trường, các con sẽ có những hiểu biết thu vị về vùng biển của nước ta nhé!

BAN GIÁM HIỆU

NGƯỜI VIẾT BÀI

Nguyễn Thị Quế